



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 105 ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

ช่วงวันที่ 30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- เงินเฟ้อ มิ.ย. เพิ่มขึ้น 2.35% ส่งผลเงินเฟ้อเฉลี่ย 6 เดือนเพิ่มขึ้น 2.23%
- เชื้อมั่นผู้บริโภค มิ.ย. ขานรับ คสช. อยู่ที่ระดับ 75.1 สูงสุดในรอบ 8 เดือน
- สศก. เผยเศรษฐกิจเกษตรไตรมาส 2 ขยายตัว 0.5-1.0% คาดทั้งปีโต 2.3-3.3%
- คสช. ไฟเขียวคง VAT 7% ต่ออายุภาษีนิติบุคคล บุคคลธรรมดาอีก 1 ปี

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนมิถุนายน 2557 อยู่ที่ระดับ 107.79 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2557 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.27 ถือเป็นกรณีขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงของเงินเฟ้อเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน นับจากเดือนมีนาคม 2556 ส่งผลทำให้ครึ่งแรกของปี 2557 (มกราคม-มิถุนายน 2557) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 2.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของราคาสินค้าในหมวดอาหารสดและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปรับลดลงร้อยละ 0.31 โดยเฉพาะผักสด และผลไม้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลของผลผลิต กอปรกับมาตรการดูแลค่าครองชีพตามนโยบายของ คสช. ที่มีการตรึงราคาพลังงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งส่งผลให้แรงกดดันของเงินเฟ้อลดลง โดยกระทรวงพาณิชย์คาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั้งปีจะอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ร้อยละ 2.0-2.8 หรือเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.4 ใกล้เคียงกับที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจคาดการณ์ไว้ว่าเงินเฟ้อตลอดทั้งปีน่าจะอยู่ในกรอบร้อยละ 2.4-2.8 โดยมีค่าเฉลี่ยที่คาดว่าจะเป็นไปได้ที่ร้อยละ 2.6 สอดคล้องกับค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ระดับ 75.1 สูงที่สุดในรอบ 8 เดือน เพิ่มขึ้นจากค่าดัชนีในเดือนพฤษภาคมที่อยู่ระดับ 70.7 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ และเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่จะปรับตัวอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยปัจจัยบวกสำหรับค่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนนี้ ได้แก่ การที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศส่งผลให้มีความเชื่อมั่นทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยรวมดีขึ้นเนื่องจากการเมืองมีเสถียรภาพ รวมถึงการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของ คสช. ทั้งการอนุมัติจ่ายเงินโครงการจำนำข้าว การเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2557 และการเร่งจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 สำหรับงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยเศรษฐกิจเกษตรไตรมาส 2 ขยายตัวประมาณ ร้อยละ 0.5-1.0% โดยปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่วนแนวโน้มการขยายตัวตลอดทั้งปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.3-3.3%

คสช. มีมติคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อีก 1 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้ภายในครึ่งปีหลังของปี 2557 โดยกระทรวงการคลังมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อเป้าหมายการจืดเก็บรายได้ของภาครัฐ โดยการขยายระยะเวลาการปรับลดภาษีทั้ง 3 รายการนั้นแม้จะมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยผ่านการบริโภคของประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนในระยะสั้น แต่ในระยะยาวแล้วภาครัฐเองมีแผนที่จะปรับโครงสร้างทางภาษีทั้งระบบเพื่อสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุนของประเทศในสายตานักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งน่าจะทำให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ท้ายที่สุดแล้วจะทำให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้น



เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- ภาคการผลิตสหรัฐฯ ดึงคัก ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) มิ.ย. เพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคำสั่งซื้อใหม่ที่ปรับตัวขึ้น สู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน
- อัตราว่างงานของญี่ปุ่น พ.ค. ลดลงต่ำสุดรอบ 16 ปี ที่ร้อยละ 3.5
- เศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณไม่ดีนัก หลังความเชื่อมั่นอยู่ในระดับต่ำและการว่างงานทรงตัว
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง หลังนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์อิรักและลิเบีย

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มดีขึ้นจากแรงสนับสนุนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ขณะที่ยูโรโซนส่งสัญญาณไม่ดีนัก โดยภาคการผลิตสหรัฐฯ ดึงคัก ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคำสั่งซื้อใหม่ที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยในส่วนของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) อยู่ที่ระดับ 57.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 4 ปี ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงมีการขยายตัว ในขณะที่ดัชนีภาคการผลิตในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ระดับ 55.3 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคำสั่งซื้อใหม่ที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตยังคงมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางเศรษฐกิจของประเทศและคาดว่าจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสที่ 2 จะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนทิศทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นมีการปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราการว่างงานของญี่ปุ่นในเดือนเดือนพฤษภาคมปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 16 ปี อยู่ที่ร้อยละ 3.5 หลังจากได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผ่านมา ในส่วนของเศรษฐกิจยูโรโซนส่งสัญญาณไม่ดีนัก หลังความเชื่อมั่นอยู่ในระดับต่ำและการว่างงานทรงตัว โดยดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนในเดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 102.0 จากระดับ 102.6 ในเดือนพฤษภาคม จากสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนและการแข็งค่าของสกุลเงินยูโร ขณะที่อัตราการว่างงานคงที่อยู่ที่ร้อยละ 11.6 ในเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.15 ต่อไปเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเงินฝืด

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดเริ่มคลายความกังวลต่อสถานการณ์ความไม่สงบในอิรัก หลังแหล่งผลิตและส่งออกน้ำมันดิบหลักทางตอนใต้ของอิรักยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ออกมาให้ความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบได้ หากอุปทานน้ำมันดิบโลกได้รับผลกระทบจากปัญหาในอิรัก โดยราคาน้ำมันเฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับลดลงมาอยู่ที่ 108.67 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7-11 กรกฎาคม 2557)

- สดีอกสินค้าและยอดคำสั่งเดือน พฤษภาคม ของสหรัฐฯ
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนของจีน